



ประเมินผลการจองหอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดย

นางสุพัตรา	วิจิตร โสภา	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางอัมพร	อรุณศรี	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางธนกร	ไชยทอง	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางนันทวัน	ชนะสิทธิ์	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายอนุต	กุลศิริวิชัย	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายนพพล	ภูมิสมบัติ	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางอุไรวรรณ	ปฎิญา	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางสาวอมรลักษณ์	เต็มสังข์	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายปรีชา	ดวงศรีทอง	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางจรรยา	รัตนดิศก ฅ ภูเกิด	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นางสาวปราณี	ศรีสวัสดิ์	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายคมกริช	ชนะศรี	หน่วยสารสนเทศ กองกิจการนักศึกษา
นายมนตรี	มะสมัน	หน่วยสารสนเทศ กองกิจการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โครงการพัฒนางาน ปี 2548

สงข

เลขหมู่	LB3228-15	๗73	2548
Bib Key	๘๖๖ 873		
	25	ม.ค.	2549

คำนำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยพร้อมกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในคำรับรองต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยกำหนดให้การให้บริการของหอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัยของหอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 และได้ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการสอบตรง สอบรวม และโครงการพิเศษ ได้จองหอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ในปีการศึกษา 2548

คณะทำงานมีความคิดเห็นว่เพื่อให้ระบบการจองหอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และตรงตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้เสนอโครงการพัฒนางาน ประจำปีการศึกษา 2548 เรื่อง ประเมินผลการจองหอพักนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ต่อมหาวิทยาลัย โดยประเมินความคิดเห็น ปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาผู้ใช้บริการ ซึ่งผลการศึกษาคั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผู้ใช้บริการในปีต่อ ๆ ไป

คณะทำงานขอขอบคุณผู้บริหารกองกิจการนักศึกษาที่ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลและขอขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินผลและทำFocus group ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณ

ศุพัตรา วิจิตรโสภา และคณะ

พฤศจิกายน 2548